

# ด่วนที่สุด

ที่ สน ๐๐๑๘.๑/๑๑๑๕๕



ศาลากลางจังหวัดสงขลา  
ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๗ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย

เรียน นายอำเภอเมืองสงขลา

อ้างถึง หนังสือจังหวัดสงขลา ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/๑๐๓๓๓ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบรายงานแผนการจัดกิจกรรมจิตอาสา จำนวน ๑ ฉบับ  
๒. แบบรายงานการจัดกิจกรรมจิตอาสา สำหรับอำเภอ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่จังหวัดสงขลาแจ้งว่า กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางปฏิบัติการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ตามแนวทางที่ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.จอส.พระราชทาน) กำหนด และจังหวัดได้กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นโครงการจิตอาสาฯ รวมไปถึงป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ปี ๒๕๖๓ โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา เป็นหน่วยดำเนินการ และกำหนดจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับโรงพยาบาล/สถานพยาบาล โดยการจัดกิจกรรมในระดับจังหวัด ได้มอบหมายให้อำเภอเมืองสงขลา เป็นหน่วยดำเนินการ ตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

จังหวัดสงขลาได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.จอส.พระราชทาน) กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ในห้วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นวันสำคัญของชาติที่ประชาชนจากทุกภาคส่วนจะได้มีโอกาสร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในการนี้ จึงขอมอบหมายให้อำเภอเมืองสงขลา เป็นหน่วยดำเนินการหรือหน่วยให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ ระดับจังหวัด ดังนี้

๑. วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยเป็นหน่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา ในการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” แก่ประชาชนหรือชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) เช่น การจัดหาอุปกรณ์สิ่งจำเป็นในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) การสาธิตการสร้างงานหรือสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน การจัดหาอุปกรณ์และเครื่องใช้ที่จำเป็นในการสร้างงานและสร้างอาชีพ การลดรายจ่ายในครัวเรือน หรือกิจกรรมอื่นๆ ตามที่ได้รับการร้องขอจากจังหวัดสงขลา

๒. วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร โดยเป็นหน่วยดำเนินการจัดกิจกรรมทำความสะอาดโรงพยาบาล และสถานพยาบาล

/โดยในการ...

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

โดยในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติการจัดกิจกรรมจิตอาสา ที่ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.จอส.พระราชทาน) กำหนด และขอให้อำเภอเชิญชวนจิตอาสา พระราชทานและประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ (การแต่งกาย : จิตอาสาพระราชทาน ชุดจิตอาสาพระราชทาน เสื้อสีเหลือง/ประชาชนทั่วไป ชุดสุภาพโทน สีเหลือง) รวมทั้งดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด เช่น จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมให้เหมาะสมมิให้แออัด ลดเวลาการทำกิจกรรม ให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล ตรวจสอบอุณหภูมิร่างกาย สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และจัดสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ไว้ทำความสะอาดมือ เป็นต้น

๓. รายงานผลการจัดกิจกรรมข้างต้นให้จังหวัดทราบ โดยกิจกรรมตามข้อ ๑. ให้รายงานภายใน วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ สำหรับกิจกรรมตามข้อ ๒. ให้รายงานภายในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยจัดส่ง ไฟล์ข้อมูลแบบรายงานฯ ทางกลุ่มไลน์ “จิตอาสาฯสกลนคร” อีกทางหนึ่ง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์)  
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

ที่ทำการปกครองจังหวัด  
กลุ่มงานปกครอง  
โทร./โทรสาร ๐ ๔๒๗๑ ๖๖๓๗